



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๓๕๙๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานระดับสถานศึกษา สำหรับการนำเอาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพ การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในสังกัดของท่าน ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินได้ที่ เว็บไซต์ <http://egs.egs.dliteva> ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป และขอให้ทุกโรงเรียนรับเอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษา (คุณสิริพงษ์ ลัทธिवรรณ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงษ์ ไชยยศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๓๒๔ -๖๖๖๓-๕ ต่อ ๒๑๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๐

ผู้ประสานงาน: นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตน์ ๐๘๙-๗๑๒๙๒๙๗